

## 12-2012 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG      Khi viết thư này thì Tết đang đến gần rồi! Nên không gì bằng mở đầu thư bằng những lời chúc lành. Xin Thiên Chúa của mùa Xuân ban cho tất cả chúng ta được mọi ơn lộc dư tràn phần hồn cũng như phần xác, cho bản thân mỗi người cũng như cho mọi người trong gia đình, họ hàng bạn hữu. Nếu mùa Xuân là mùa hội tụ tất cả những tinh túy thiêng liêng và hữu hình của trời và đất thì tôi nguyện xin Chúa Mùa Xuân lì xì trọn vẹn cho chúng ta, những người con yêu của Ngài. Tâm tình kế tiếp là lời tạ ơn. Trong những ngày đẹp của mùa Xuân không bao giờ chúng ta quên bao la những ơn trời Thiên Chúa tặng. Giữa rừng sao ân huệ này chính là những tấm lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em đã đến với Gia Đình Bác Ái Phaolô bằng nhiều cách. Có người bằng tấm check 30 đô la, người khác thì bằng mười đồng đô la 50. Lại có những 'bà góa của Phúc Âm' không chỉ cho đi mà còn tặng ban trọn vẹn. Thật là đẹp lạ lùng những trái tim như thế. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa đã tặng ban cho nhân loại, cho GĐBAPL những món quà quý giá đó. Hy vọng năm mới này GĐBAPL tiếp tục nhận được thêm nhiều quà tặng như thế để các anh chị em bất hạnh nghèo khổ của chúng ta có cơ may 'cho đời nở lộc'. Trong Kinh Thánh, đồng con cái là một chúc lành đặc biệt của Thiên Chúa. Đầu năm tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho GĐBAPL có thêm nhiều con cái cháu chắt 'như sao trên trời như cát bãi biển'. Các ông bà hãy mau ghi danh cho những đứa cháu, các cha mẹ hãy ghi danh cho các con của mình vào danh sách Nụ Hồng. Nếu trong vườn hoa của GĐBAPL rung rinh dưới nắng Xuân ngan ngát những Nụ Hồng thì đó quả là một phúc lành không gì sánh được cho cha mẹ, cho ông bà và cho cả gia đình. Những điều tốt lành của mùa Xuân, những ơn trời bao la của Chúa Xuân tặng ban cho chúng ta không làm chúng ta quên đi ơn gọi của GĐBAPL cũng là ơn gọi của người Kitô hữu: được yêu để yêu, được tặng ban để trao ban. Như thế đó, chúng ta, GĐBAPL, sống cuộc sống chúng ta chỉ có ý nghĩa và sung mãn nếu đi bên cạnh chúng ta, nếu ở trong trái tim chúng ta là những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh. Họ chính là quà tặng được ban cho cuộc đời chúng ta. Thật là quý giá cho GĐBAPL: chúng ta sẽ khởi đầu năm mới đây ơn lộc này bằng một Thánh Lễ tạ ơn vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2013 vào lúc 12:00 giờ tại Trung Tâm Công Giáo. Đây là dịp bày tỏ lòng tri ân của mỗi chúng ta lên Thiên Chúa và đồng thời cũng là cơ hội để canh tân lại lòng mến của chúng ta đối với anh chị em nghèo khổ. Mong tất cả chúng ta không chỉ tham dự nhưng còn kêu mời người khác đến cùng chung tâm cho sứ mạng cao quý này. Trong những tâm tình trên chúng ta cùng vui hưởng một năm mới tuyệt vời trong Thiên Chúa đầy tình thương.      Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng, SDB  
[http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-123\\_4-930\\_3-123/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_4-930_3-123/)